



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มุลค่า ๙๕,๕๓๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ พัฒนาเสื้อผ่านมุสลิม หวังช่วยเจาะตลาดตะวันออกกลาง

น.ส.ปรารถนา คงสำราญ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันที่มีความถดถอยไปทั่วโลก อุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศญี่ปุ่น

มศว และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเห็นว่าการอุดหนุนของผู้ประกอบการไทยด้านเสื้อผ้าควรจะมีการปรับตัว และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือการหาช่องทางตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้กับธุรกิจกลุ่มประเทศโลกมุสลิม โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีจำนวนประชากรรวมกันนับพันล้านคน เป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยมาก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก และปัจจุบันค่านิยมของประชากรในกลุ่มนี้มีรสนิยมบริโภคสินค้าที่มีระดับและมีแฟชั่นที่หลากหลาย ทั้งมีความพร้อมในกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก

“ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยมีข้อมูลด้านการตลาด ด้านแฟชั่น และประเพณีนิยมของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ก็จะสามารถเพิ่มการสั่งซื้อหรือทำให้ยอดขายจำหน่ายสินค้ามีเพิ่มขึ้น และนี่คือการอุดหนุนของผู้ประกอบการเสื้อผ้าในยุคที่มีเศรษฐกิจถดถอย” น.ส.ปรารถนากล่าว

น.ส.ปรารถนากล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพที่จะเพิ่มยอดขายผลิต ยอดจำหน่ายของสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 6-28 มี.ค.นี้ ซึ่งจะมีการอบรมด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด และการตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามุสลิม หลักการตลาด กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผ้า การควบคุมคุณภาพการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสุนทรียภาพ การออกแบบเพื่อการพาณิชย์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.09-1109-4625 อีเมล Kprattana@hotmail.com